

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๒.๓.๙/๑๐๐๘



สลด. (eMail)

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ส12743/65

25 พ.ย. 2565 เวลา 13.30 น.



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนดำเนินสะดวก - ศรีดอนไผ่ -  
ประสาธลสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ....

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๗๔๗๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงสาธารณสุขเสนอความเห็น  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อร่างประกาศ  
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนดำเนินสะดวก - ศรีดอนไผ่ - ประสาธลสิทธิ์  
จังหวัดราชบุรี พ.ศ. .... ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้วขอเรียนว่าเห็นชอบด้วยในหลักการของร่างประกาศ  
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนดำเนินสะดวก - ศรีดอนไผ่ - ประสาธลสิทธิ์  
จังหวัดราชบุรี พ.ศ. .... โดยมีข้อสังเกตว่าที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย  
หนาแน่นปานกลาง ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก และที่ดินประเภทชนบท  
และเกษตรกรรมและที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ตามร่างประกาศฉบับนี้ ห้ามใช้ประโยชน์  
เพื่อกิจการโรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้  
ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ อย่างไรก็ตาม กิจการที่ไม่เข้าข่ายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
(เครื่องจักรไม่ถึง ๕๐ แรงม้าหรือคนงานไม่ถึง ๕๐ คน) ยังสามารถดำเนินการได้ โดยส่วนใหญ่เป็นกิจการ  
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งให้อำนาจองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในการตราข้อบัญญัติ เพื่อการพิจารณาอนุญาตและควบคุมสถานประกอบกิจการ ดังนั้น การพิจารณาอนุญาตกิจการ  
จึงต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อการดำรงชีวิตที่ปกติสุขของประชาชน และเป็นไปตามกฎกระทรวงควบคุม  
สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภท  
หรือขนาดของกิจการและหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณา  
ออกใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็น  
ของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองกฎหมาย

โทร ๐๒๕๙๐ ๑๔๓๕ โทรสาร ๐๒๕๙๑ ๘๕๗๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ iad.law.๑๔๒๗@gmail.com